



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เลขที่รับ 19887
วันที่ 25 พ.ย. 2558
เวลา 15.27

ที่ นข ๐๐๓๑/ว ๕๙๑๕

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ถนนเรืองวุฒิ นข ๒๔๐๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่นในมิติวฒนธรรมเชิงสร้งสรรรค์  
ประจำปี ๒๕๕๘ กิจกรรมการประกวดสือปลอดคภัยและสร้งสรรรค์ภพยนตร์สร้ง ในการป้องกัน  
ตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่นหัวข้อ "รักปลอดคภัย หัวใจมิติวฒนธรรม" 3403

เรียน ผู้ดำหวมการ ส้าห้ภงาพเขตพ้นที่การด้กษามัธรมด้กษมา เขต ๖

อ้างถึง หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ นข ๐๐๓๑/ว ๕๘๙๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินโครงการ  
ป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่นในมิติวฒนธรรมเชิงสร้งสรรรค์ ประจำปี ๒๕๕๘ กิจกรรม  
การประกวดสือปลอดคภัยและสร้งสรรรค์ภพยนตร์สร้ง ในการป้องกันที่ตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่นหัวข้อ "รัก  
ปลอดคภัย หัวใจมิติวฒนธรรม" เพื่อสร้งภุมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนด้มิติวฒนธรรม ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและ  
ผลกระทบที่เกดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนด้  
สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อการรณรงค์การป้องกันที่ตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่น สู่สาธารณะ และมีสือ  
คุณภาพในการรณรงค์การป้องกันที่ตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยด้ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้  
สถานศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ส่งผลงานภพยนตร์สร้ง หัวข้อ "รักปลอดคภัย หัวใจมิติวฒนธรรม" เข้าร่วม  
ประกวดา นั้น

จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการตัดสินการประกวดภพยนตร์สร้ง ในการป้องกันที่ตั้งครรภ  
ไม่พร้อมในวัยรุ่นสือปลอดคภัยและสร้งสรรรค์ หัวข้อ "รักปลอดคภัย หัวใจมิติวฒนธรรม" ตามโครงการป้องกันและ  
แก้ไขปัญหาคาการตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่นในมิติวฒนธรรมเชิงสร้งสรรรค์ ประจำปี ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เรียน ผอ. ส.พ. ๖ รายละเอียดผลการตัดสินปรากฏตามประกาศจังหวัดฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

๑. ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการ  
ตัดสินภพยนตร์สร้ง หัวข้อ "รักปลอดคภัย หัวใจมิติวฒนธรรม"  
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่นฯ ขอแสดงความนับถือ  
ประจำปี ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอดเขตการศึกษาตัดสินแล้ว  
สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็นเอกสารประกวดบนเว็บไซต์ ส.พ. ๖  
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (นายอนุกุล ตั้งคณาอนุกุลชัย)  
เพื่อโปรดทราบ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๒๕๕๔  
โทรสาร. ๐ ๓๘๕๓ ๕๘๙๑

๐ ๘ S.A. 2558

**ระดับอุดมศึกษา**

- รางวัลชนะเลิศ เรื่อง Safety Love (ความรัก ความปลอดภัย)  
ทีม Ka - took มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เรื่อง ฉันทน์ (เกือบ) พลาด  
ทีม Best Friends มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เรื่อง อารมณ์ชั่ววูบ  
ทีม 4 angel 1 man มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- รางวัลชมเชย เรื่อง แฉลบรัก...พักก่อนเนอะ  
ทีม Nonsensical มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- รางวัลชมเชย เรื่อง "ก่อน..."  
ทีมมอรอนอ...ฟิล์ม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายอนุกุล ตั้งคณานุกุลชัย)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา



ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น

ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

หัวข้อ “รักปลอดภัย หัวใจมีวัฒนธรรม”

ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในมิติวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

ประจำปี ๒๕๕๘

\*\*\*\*\*

ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในมิติวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๕๘ กิจกรรมการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น หัวข้อ “รักปลอดภัย หัวใจมีวัฒนธรรม” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อการรณรงค์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น สู่อาธารณะ และมีสื่อคุณภาพในการรณรงค์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “รักปลอดภัย หัวใจมีวัฒนธรรม” ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในมิติวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสิน ดังนี้

**ระดับมัธยมศึกษา**

- รางวัลชนะเลิศ เรื่อง รักปลอดภัย หัวใจมีวัฒนธรรม  
ทีม PK.Studio โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เรื่อง เรียนรักให้ปลอดภัย หัวใจใช้คำสอนนำ  
ทีม ชิงสุกก่อนห้าม รักนั้นไม่ยี้ดยาว โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เรื่อง รักปลอดภัย หัวใจมีคุณธรรม  
ทีม โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
- รางวัลชมเชย เรื่อง LEARN TO LOVE ... เรียนรู้ที่จะรัก  
ทีม SAMORSAE LEARN TO LOVE โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
- รางวัลชมเชย เรื่อง Safety Love (รักปลอดภัย)  
ทีม Safety Love (รักปลอดภัย) โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”

/ระดับอุดมศึกษา...